
สรุปข้อสั่งการการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 1/2568 
วันพฤหัสบดี ท่ี 24 ตุลาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ณ ห้องประชมุโรงพยาบาลเกาะคา ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 
 

เรื่อง ข้อสั่งการ 
วาระก่อนการประชุม 
- แสดงความยินดีผู้บริหารในโอกาสแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ ได้แก่ 
1. นายแพทย์วรินทร์เทพ เชื้อสําราญ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 1 
2. นายแพทย์ภุชงค์ ชื่นชม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน 
3. นายแพทย์วีระศักดิ์ ดํารงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ 
4. ร้อยเอก นายแพทย์จักรวาล หารไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง 
5. นางสุภาภรณ์ นิยมแก้ว ผูัอํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 
   เชียงใหม่ 
6. นายเจตน์ วันแต่ง ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตรก์ารแพทย์ที่ 1/1เชียงราย 
7. นางสาวศิญาภัสร์ จํารัสอธิวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสขุ 
    เขตสุขภาพที่ 1 

มติที่ประชุมรับทราบ 
 

1.1 วาระประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ 
1. ชื่นชมการดำเนินการของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการ  
รพ.เกาะคาให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้น 
2. ชื่นชมการดำเนินงาน kick off กิจกรรมปล่อย “คาราวานผู้พิทักษ์ลดเค็ม-
หวาน ล้านนาไม่เป็น NCD”  ณ จังหวัดแพร่  และ โครงการสนับสนุนชุดดูแล
สุขภาพประชาชนเบื้องต้น สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านใน
การดูแลสุขภาพประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จังหวัดลำปาง 

 
มติที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1 ขออนุมัติกรอบอัตรากำลัง 100 % สาย back office 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุมเห็นชอบตามหลักการ 
ข้อสั่งการจากประธาน 
1. การพิจารณา 100%  
2. การพิจารณาในเชิงคุณภาพว่ามีความเป็นไปได้

หรือไม่ 
3. สามารถบริหารจัดการโดยการยุบตำแหน่ง  
4. ให้ดำเนินการกำหนดตำแหน่ง โดยใช้กรอบเต็ม 

100% 
5. ให้เขตฯดำเนินการจัดทำความจำเป็นในการขอ

ตำแหน่ง 
6. สรุปสิ่งที่ต้องทำ ได้แก่ ความก้าวหน้า และความ

ครอบคลุมเพื่อให้ได้ตามกรอบ 



เรื่อง ข้อสั่งการ 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 การพิจารณาจัดสรรพื้นที่ชดใช้ทุนแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 
2565 ต้นสังกัดทุนเขตสุขภาพที่ 1 (ที่คาดว่าจะจบ ปี 2568) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อเสนอแนะหารือ 
1. พิจารณาเกณฑท์ี่สมัครเรยีน ต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

มติที่ประชุมเห็นชอบตามหลักการ 
ข้อสั่งการจากประธาน 
ข้อเสนอเพื่อพิจารณาต้นสังกัด 
1. ควรกำหนดเกณฑ์ที่ชัดเจนตั้งแต่เริ่มสมัคร 
2. ให้หารือพูดคุยกับแพทย์ที่จะต้องไปทำงาน  
โรงพยาบาลที่เสนอรับจัดสรร 
3. รพ.หางดง รพ.ฝาง รพ.เวียงป่าเป้าและ รพ.ลอง 

ให้ กลับมาพิจารณาอีกครั้ง  
4. รพ.M1 ให้พิจารณาให้ รพ.M1 ที่ขาดแคลน 
 

4.3 พิจารณางบค่าเสื่อม วงเงินแต่ละระดับตามข้อเสนอขอคณะทำงานฯ 
 
 
 
 
 

ข้อสั่งการจากประธาน 
-ให ้CFO และคณะอนุกรรมการฯนำเข้าประชุมใน
ครั้งถัดไป 



เรื่อง ข้อสั่งการ 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ 

5.1 การเตรียมการกฐินพระราชทาน กระทรวงสาธารณสุข ณ วัดพญาภู          
อ.เมืองน่าน จ.น่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุมรับทราบ 
ข้อสั่งการจากประธาน 
ให ้นายแพทย์สาธารณสขุจังหวัดน่าน และ
สาธารณสุขนิเทศก ์ตดิตามการดำเนินงาน 

5.2 ผลการดำเนินงานงบลงทุน และผลการดำเนินการงบค่าเสื่อมฯ ปี 
2567 
ปี 2564 งบผูกพันรพ.ฮอด งบถูกพับซ่ึงอยู่ระหว่างการพิจารณา จากสำนกั 
งบประมาณ อนุมัติแล้วจะดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างกับผู้รับจา้งราย 
ใหม่ต่อไป (กบรส.ได้ส่งเรื่องไปให้ส านักงบประมาณแล้วอยู่ระหวา่งรอผล) 
ปี 2566 งบผูกพัน 3 รายการของรพ.เกาะคา รพร.ปัว และรพ.ศรีสังวาลย์ 
ปี 2567 งบปีเดียว ของรพ.เวียงหนองล่อง ดำเนินการงวดที ่1 แล้วจาก 6 
งวดงาน 
งบผูกพัน 15 รายการ ของรพ.จอมทอง รพ.แม่แตง รพ.สมเด็จพระญาสังวร 
รพ.พาน รพ.แจ้ห่ม รพ.จนุ รพ.ลำพูน รพ.แพร ่รพ.สูงเม่น รพ.เวียงสา 
รพ.น่าน รพ.เชียงกลาง รพ.ภูเพียง รพ.บ่อเกลือ และรพร.ปัว 
** ให้เร่งรัดด าเนินการในส่วนของรพ.จอมทอง รพ.จุน และรพ.สูงเม่น 
เน่ืองจากไม่ได ้
ลงนามในสัญญา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อสั่งการจากประธาน 
1.  งบที ่ถ ูกพ ับ รพ .ฮอด ฝาก สธน .ติดตามการ

ดำเนินการ 
2.  งบปี 2566 ติดตามการดำเนินงาน รพ.เกาะคา 

รพร.ปัว (ก่อสร้างล่าช้า) เนื่องจากมีการแก้แบบ
และมีการหยุดงานช่วงน้ำท่วม (ให้ สธน. ติดตาม
รายละเอียด) รพ.ศรีสังวาล (ล่าช้า โดยสงวนงบไว้
เรียบร้อยแล้ว)  

3. ปี 2567 รพ.จอมทอง (ล่าช้า กำลังอุธรณ์จาก
กรมบัญชีกลาง) รพ.จุน (อยู่ระหว่างผู้ว่าลงนาม) 
รพ.สูงเม่น (กำลังจะอยู่ระหว่างการอุธรณ์) 

4. ขอให้ดำเนินการตั้งคณะกรรมการ 
5. ครุภัณฑ์ที่เหลือจากการดำเนินการ 10% ให้แยก

รายจังหวัด และรายละเอียด 
6. ติดตามงบค่าเสื่อมของ จ.ลำพูน มอบ นพ.สสจ 

ติดตามการดำเนินงาน 
7. งบค่าเสื่อม ของ รพ.สต ที่ถ่ายโอน ให้ดำเนินการ

ให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2568 
8. ให้เร่งรัดการเตรียมการลงนามในสัญญาภายใน

เดือนธันวาคม 2567 ในรายการปีเดียว และ
รายการผูกพันปี 2568 เตรียมการลงนามใน
สัญญาภายในเดือนมีนาคม 2568 



เรื่อง ข้อสั่งการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 สถานการณ์การเงินการคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การดำเนินงาน

และการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2568 
 
- การบริหารงบประมาณ GB กองทุนผู้ป่วยในทั่วไประดับเขต ปี 2568  
- รายงานหนี้ค้างชำระ องค์การเภสัชกรรม ณ กันยายน 2567 

มติที่ประชุมรับทราบ 
ข้อสั่งการจากประธาน 
1. รพ.น่าน ให้กลับไปพิจารณางบประมาณรายจ่าย  
2. ทีม CFO ติดตามรายละเอียดสถานการณ์เงินบำรุง

หักหน้ี 
- พิจารณาเรื่องการบรกิาร  
- การเกลี่ยการบริหารจัดการในภาพจังหวดั 

 
 
 
 
- ยังไม่ให้มีการปรับลด ภายใต้การควบคุมกำกับของ

สำนักงานเขตสุขภาพฯ 
 
- ให้ นพ.สสจ ติดตามและขอข้อมูลเชิงลึก โดยให้ดู

ในเรื่องของการจดัซื้อจัดจ้าง  
 



เรื่อง ข้อสั่งการ 
รพ.ฝาง 118 ล้าน รพ.สนัป่าตอง 101 ลา้น โดยติดหน้ีองค์การเภสัช ได้แก่ 
รพ.หางดง 6 ล้าน รพ.สนัป่าตอง 3 ลา้น และ รพ.ฝาง 3 ล้าน  

5.4 รายงานผลการดำเนินงาน FDH (Financial Data Hub) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุมรับทราบ  
ข้อสั่งการจากประธาน 
ขอให้ติดตามการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 
15 พ.ย. 67 

5.5 แจ้งรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติ
บัตรจากการตรวจประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านยา ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุมรับทราบ 



เรื่อง ข้อสั่งการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.6 ผลการกลั่นกรองการขอใช้ตำแหน่งว่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุมรับทราบ 
-นำเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 

วาระอื่นๆ 
1. แจ้งอัตราการขาดแคลนจิตแพทย ์ร.พ พะเยา 
2. รพ.เกาะคา แผนพัฒนากอ่สร้างอาคาร รพ.เกาะคา ปี 2567-2569

ขอสนับสนุนงบประมาณ จาก ร.พ.ลำปาง 30 ลา้น และอีก 20 ลา้น 
จะขอนำเข้าในงบลงทุนและค่าเสื่อมต่อไป 

มติที่ประชุมรับทราบ 
-นำเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
-ขอข้อมูลแผนอัตรากำลงัเพิ่มเติม โดยมองภาพรวม
การพัฒนาต่อไป มอบประธาน SP  

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที ่1 ครั้งที่ 2/2568    
ณ พื้นที่ ..... 

 

 

           นางสาวปิยธิดา จันทร์กลู 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
ผู้สรุปประชุม 

 
นายแชน  อะทะไชย 

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายทุธศาสตร์สาธารณสุข 



ผู้ตรวจรายงาน 
 


